



ฉบับที่ 15/2561

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมกราคม ปี 2561

เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูงและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีสอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีในทุกหมวดการใช้จ่าย ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตาม สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวจากรายจ่ายลงทุน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงตามราคาพลังงานและอาหารสด อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องตามรายรับจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวสูงที่ร้อยละ 16.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 62 เดือน และหากหักทองคำขยายตัวร้อยละ 18.1 ตามการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในทุกตลาดส่งออกสำคัญและเกือบทุกหมวดสินค้า ได้แก่ 1) สินค้าที่มูลค่าการส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบ อาทิ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ขยายตัวจากด้านราคาตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น 2) ยานยนต์และชิ้นส่วน ตามการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะยางล้อ 3) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ขยายตัวดีตามการขยายกำลังการผลิตในช่วงก่อนหน้า 4) สินค้าเกษตรแปรรูป ขยายตัวต่อเนื่องตามการส่งออกข้าว ผลิตภัณฑ์ยางพารา น้ำตาล และมันสำปะหลัง ทั้งนี้ การส่งออกที่ขยายตัวสูงมาจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีต่อเนื่อง ประกอบกับผลของวันหยุดเทศกาลตรุษจีนที่ในปีนี้อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้กิจกรรมการค้าระหว่างประเทศเลื่อนขึ้นมาอยู่ในเดือนมกราคมมากเป็นพิเศษ

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวสูงต่อเนื่องที่ร้อยละ 10.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน แม้ผลของฐานต่ำจากการปราบปรามทัวร์จีนผิดกฎหมายที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวรวมขยายตัวในอัตราที่สูงมากในช่วงไตรมาสสี่ของปีที่แล้วจะหมดลง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวในทุกกลุ่มหลักตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง

เครื่องใช้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายในทุกหมวดสินค้าที่ขยายตัวดี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็งและทั่วถึงนักโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยรายได้นอกภาคเกษตรกรรมขยายตัวเล็กน้อย ขณะที่รายได้ในภาคเกษตรกรรมลดลงจากผลของราคาสินค้าเกษตรที่ลดลงแม้ผลผลิตจะขยายตัวสูง การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดี ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกันโดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต์ และเคมีภัณฑ์

เครื่องใช้การลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากเครื่องใช้การลงทุนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนจากยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ปรับดีขึ้น ขณะที่เครื่องใช้การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ทรงตัว

มูลค่าการนำเข้าสินค้าขยายตัวสูงที่ร้อยละ 22.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำขยายตัวร้อยละ 28.6 ตามการนำเข้าที่ขยายตัวในทุกหมวดสินค้าสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำจากการเหลื่อมเดือนของเทศกาลตรุษจีนในปีก่อน โดย 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางขยายตัวตามการนำเข้าเชื้อเพลิงซึ่งขยายตัวทั้งด้านราคาและด้านปริมาณ และการนำเข้าโลหะ เคมีภัณฑ์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับภาคการส่งออก

ที่ขยายตัวดี 2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวตามการนำเข้าสินค้าไม่คงทนในทุกกลุ่มสินค้า 3) หมวดยานยนต์ขยายตัวตามการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์และรถยนต์นั่ง สอดคล้องกับการผลิตและยอดจำหน่ายรถยนต์ที่ขยายตัวดี และ 4) หมวดสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินขยายตัวตามการนำเข้าเครื่องจักรและชิ้นส่วน สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่ายลงทุนที่กลับมาขยายตัวตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานหลัก ขณะที่รายจ่ายประจำหัวตัวเล็กน้อยตามรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.68 ชะลอลงจากร้อยละ 0.78 ในเดือนก่อน ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ขยายตัวชะลอลงจากผลของฐานราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับสูงในปีก่อน ประกอบกับราคาอาหารสดโดยเฉพาะราคาเนื้อสัตว์ยังคงหดตัวหลังจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.58 ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนตามอุปสงค์ในประเทศที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องตามรายรับจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยด้านสินทรัพย์เป็นการไหลกลับสุทธิจากการถอนเงินฝากและตราสารหนี้ที่ครบกำหนดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) และด้านหนี้สินเป็นการไหลเข้าสุทธิจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในตราสารหนี้ สอดคล้องกับการกลับมาลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาค การเข้ามาลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการได้รับสินเชื่อทางการค้าของผู้นำเข้าตามมูลค่าการนำเข้าที่ขยายตัวดี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2

โทร. 0 2283 5639, 0 2283 5647

e-mail: EPD-MacroEconomicsTeam1-2@bot.or.th